



ข่าวกระทรวงการคลัง

มาฆประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 57/2542

วันที่ 29 เมษายน 2542

เรื่อง พิธีลงนามในสัญญาเกี่ยวกับโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน ให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นคงกับระบบสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เพื่อสนับสนุนมาตรการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน (มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักการเบื้องต้น ตามโครงการเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 และ วันที่ 31 มีนาคม 2542 โดยกระทรวงการคลังจะให้ความช่วยเหลือด้วยการซื้อหุ้นบริมสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน ไม่เกิน 32,500 ล้านบาท และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะต้องนำเงินที่ได้จากการของหุ้นบริมสิทธิดังกล่าวมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลในทันที นอกจากนี้ เพื่อยืนยันการให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนสมทบ กระทรวงการคลังจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (WARRANTS) ให้กับผู้ร่วมลงทุน โดยกำหนดให้ WARRANTS 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นบริมสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือได้ 1 หน่วย และจะจดทะเบียน WARRANTS ในหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

เพื่อให้การเพิ่มเงินกองทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บรรลุผลสำเร็จ และการจำหน่ายหุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ร่วมลงทุนต่างประเทศ เป็นไปได้โดยสะดวก และเป็น การสร้างแรงจูงใจต่อผู้ร่วมลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการกระจายการลงทุนให้แก่ประชาชนโดยทั่วถึง กระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และเมื่อเข้านี้ (29 เมษายน 2542) กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาการเพิ่มทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้ร่วมลงทุนสมทบต่างประเทศ และสัญญาเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ โดยจะดำเนินการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นพื้นฐาน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเข้าช่วยเพิ่มทุนของรัฐบาลตามมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างมาก อันจะเป็นแรงกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการระดมทุนของธุรกิจทั้งจากตลาดเงิน และตลาดทุนที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต นับเป็นผลสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการผลักดันให้มาตรการแก้ไข ปัญหาสถาบันการเงินของทางการเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนตามมาตรการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน นอกจากนี้ การประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบสถาบันการเงินไทย ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน

Posted 29 Apr 1999